

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

LỜI NGUYỆN TIỀN LỄ

Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh Danh Thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin....

LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN VII

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Đấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I (Hc 27, 30 – 28,7)

Trích sách Huân ca.

Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm,
về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.
Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa,
tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.
Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác,
thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.
Người với người cứ nuôi lòng hờn giận,
thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành !
Nó chẳng biết thương người đồng loại,
mà lại dám xin tha tội cho mình !
Nó chỉ là người phạm mà để tâm thù hận,
thì ai sẽ xin tha tội cho nó ?
Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù,
nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn.
Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác,
nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

Đó là lời Chúa

ĐÁP CA (Tv 103, 3+4, 8+13, 11+12)

Đáp: **Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.**

1. CHÚA tha cho người muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật người.
Cứu người khỏi chôn vùi đáy huyết,
bao bọc người bằng ân nghĩa với lượng hải hà.
2. CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương,
Như người cha chạnh lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
3. Như trời xanh trời cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trời cao.
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

BÀI ĐỌC II (Rm 14, 7-9)

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

Đó là lời Chúa

PHÚC ÂM (Mt 18, 21-35)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lạy: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền tóm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ đi tổng anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho người, vì người đã van xin ta, 33 thì đến lượt người, người không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót người sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến, với tâm tình cảm mến tri ân Thiên Chúa là Đấng rất mực từ bi nhân hậu, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

+ **CD:** Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm lòng biết thứ tha.

1. Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Thiên Chúa đã ban chính Con Một Mình cho nhân loại và hàng thứ tha cho chúng ta. Cậy vì lòng Chúa nhân từ chúng ta hướng tâm hồn đến Người và ước mong / đời chúng ta cũng biết sống vị tha với hết thảy mọi người.
2. Lạy Chúa, xin hãy loại bỏ khỏi thế giới chúng con / bạo lực và những sự áp đặt vô lý khác /. Để chúng con có thể xây dựng một xã hội / mà trong đó hết thảy mọi người chấp nhận nhau/ và đối xử với nhau bằng cả tấm lòng thành.
3. Nhờ nguồn lực đỡ nâng bởi Lời Chúa / chúng con cầu xin cho những ai đang đau khổ bởi nạn vu khống, xuyên tạc / được chữa lành nội tâm / và xin Chúa hàng gìn giữ chở che họ luôn mãi /. Ước gì lời nói của chúng con cũng trở thành chất liệu nuôi dưỡng sự sống của mọi người.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch ơn cứu rỗi / chúng con cảm tạ tình yêu vô tận của Cha / đã biểu dương qua Đức Kitô Con Một Chúa /. Xin cho chúng con hòng bắt chước mẫu gương của Ngài / sống hết lòng tha thứ cho nhau và hăng say làm chứng cho nước Chúa giữa trần gian.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 年間第24主日 A年

Tháng bảo vệ mọi sự sống (từ 1/9 tới 4/10)

"Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18,22)



Tranh ICON : "Người đầy tớ không xứng đáng"
Tác giả : UNKNOWN

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
17.9.2023